

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว ๓๐๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มข้อมูลการยกระดับเมืองฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่ง ที่ ๓๗๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ และเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ใน ๓ แกนหลักสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพโดยการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ให้ได้อย่างรวดเร็ว มีผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมในคราวถัดไป ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดประชุมหารือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดในทุกมิติที่สามารถส่งเสริมให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับเป็นการพัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาระหว่างเมืองหลัก เมืองรอง และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หากได้รับการหนุนเสริมจากรัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน

๒. ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพในพื้นที่ โดยให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

๓. จัดทำข้อมูลการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย เอกลักษณะที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ และแผนงาน โครงการสำคัญ ตามแบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/โดยขอให้...

โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Jpp.moi9999@gmail.com ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา เรือนอินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๙๑๙ ๙๖๖๑ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙

